

## รายชื่อประมวลจริยธรรม

### ๑. ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง

#### ๑.๑ ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองระดับชาติ

ลำดับ ที่	ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง	ประมวลจริยธรรม
๑	สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	ร่าง ข้อบังคับว่าด้วยประมวลจริยธรรมของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและกรรมาธิการ พ.ศ. ....
๒	สมาชิกวุฒิสภา	ร่าง ข้อบังคับเกี่ยวกับประมวลจริยธรรมของสมาชิกวุฒิสภาและกรรมาธิการ พ.ศ. ....
๓	คณะรัฐมนตรี	ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๑

#### ๑.๒ ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองระดับท้องถิ่น

ลำดับ ที่	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ประมวลจริยธรรม
๑	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	
๒	เทศบาล	
๓	องค์การบริหารส่วนตำบล	
๔	กรุงเทพมหานคร	ระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองในฝ่ายบริหารของกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๑
๕	เมืองพัทยา	

## ๒. ข้าราชการ

### ๒.๑ กระทรวง

ลำดับ ที่	หน่วยงาน	ประมวลจริยธรรม
๑	กระทรวงกลาโหม	ระเบียบกระทรวงกลาโหมว่าด้วยประมวลจริยธรรม พ.ศ. ๒๕๕๑
๒	กระทรวงการคลัง	ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
	- สำนักงานคณะกรรมการ นโยบายรัฐวิสาหกิจ	- ข้อบังคับว่าด้วยประมวลจริยธรรมของสำนักงานคณะกรรมการ นโยบายรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๕๑ - แนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ - หลักเกณฑ์และแนวทางการกำกับดูแลที่ดีในรัฐวิสาหกิจ
	- กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา	ระเบียบกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ฉบับที่ ๑๖ ว่าด้วยประมวลจริยธรรมของพนักงาน พ.ศ. ๒๕๕๑
๓	กระทรวงการต่างประเทศ	ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
๔	กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
๕	กระทรวงคมนาคม	ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
๖	กระทรวงพาณิชย์	ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
๗	กระทรวงมหาดไทย	ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
๘	กระทรวงยุติธรรม	ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
	- กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ	ประกาศกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เรื่อง ประมวลจริยธรรมและจรรยาของข้าราชการ กรมคุ้มครองสิทธิและ เสรีภาพ
	- กรมสอบสวนคดีพิเศษ	ระเบียบกรมสอบสวนคดีพิเศษว่าด้วยประมวลจริยธรรมของข้าราชการและพนักงานของกรมสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. ๒๕๕๑
๙	กระทรวงแรงงาน	ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
๑๐	กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
๑๑	กระทรวงศึกษาธิการ	ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
	- สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา	ประมวลจริยธรรมของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑

๑๒	กระทรวงสาธารณสุข	ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
๑๓	กระทรวงอุตสาหกรรม	ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
๑๔	กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์	ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
๑๕	กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา	ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
	- สถาบันการพลศึกษา	คู่มือการประเมินมาตรฐานจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย์ของสถาบันการพลศึกษา
๑๖	กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
๑๗	กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
๑๘	กระทรวงพลังงาน	ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
๑๙	กระทรวงวัฒนธรรม	ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
	- กรมศิลปากร	มาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ของกรมศิลปากร

## ๒.๒ ส่วนราชการในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี

ลำดับ ที่	หน่วยงาน	ประมวลจริยธรรม
๑	สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี	ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
๒	สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี	ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
๓	สำนักข่าวกรองแห่งชาติ	ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
๔	สำนักงบประมาณ	ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
๕	สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
๖	สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา	ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
๗	สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน	ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
๘	สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
๙	สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ	ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
๑๐	สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี	ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
๑๑	กรมประชาสัมพันธ์	ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
๑๒	สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค	ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน

๒.๓ ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง

ลำดับ ที่	หน่วยงาน	ประมวลจริยธรรม
๑	สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร	- ประกาศคณะกรรมการข้าราชการฝ่ายรัฐสภา เรื่อง มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการและลูกจ้างของส่วนราชการ สังกัดรัฐสภา - พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๑๘
๒	สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา	- ประกาศคณะกรรมการข้าราชการฝ่ายรัฐสภา เรื่อง มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการและลูกจ้างของส่วนราชการ สังกัดรัฐสภา - พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๑๘
๓	สำนักราชเลขาธิการ	
๔	สำนักพระราชวัง	ประมวลจริยธรรมและจรรยาข้าราชการ/พนักงาน สำนักพระราชวัง
๕	สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ	ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
๖	สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	- ระเบียบสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ว่าด้วยการปฏิบัติราชการและการเสริมสร้างคุณลักษณะและพฤติกรรมอันดีงามของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๕๗ - ประกาศสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เรื่อง มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ - มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของสำนักงาน กปร. พ.ศ. ๒๕๕๙ - หลักการทำงานตามรอยเบื้องพระยุคลบาท
๗	สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ	ประกาศสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เรื่อง มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม
๘	ราชบัณฑิตยสถาน	ประกาศราชบัณฑิตยสถาน เรื่องมาตรฐานทางคุณธรรม และจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ราชบัณฑิตยสถาน
๙	สำนักงานตำรวจแห่งชาติ	- กฎ ก.ตร. ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ พ.ศ. ๒๕๕๑ - ประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ พ.ศ. ๒๕๕๑
๑๐	สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน	
๑๑	สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน	ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน

๒.๔ ศาล

ลำดับ ที่	หน่วยงาน	ประมวลจริยธรรม
๑	สำนักงานศาลยุติธรรม	ประมวลจริยธรรมข้าราชการศาลยุติธรรมและลูกจ้าง
๒	สำนักงานศาลปกครอง	จริยธรรมตุลาการศาลปกครอง
๓	สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ระเบียบสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญว่าด้วยมาตรฐาน จรรยาบรรณ คุณธรรม และจริยธรรมของข้าราชการ สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2543</li> <li>- ระเบียบสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญว่าด้วยมาตรฐาน จรรยาบรรณ คุณธรรม และจริยธรรมของข้าราชการ สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550 (ฉบับที่ 2)</li> </ul>

๒.๕ ข้าราชการทางการเมืองระดับท้องถิ่น

ลำดับ ที่	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ประมวลจริยธรรม
๑	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	
๒	เทศบาล	
๓	องค์การบริหารส่วนตำบล	
๔	กรุงเทพมหานคร	ระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองในฝ่ายบริหารของกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๑
๕	เมืองพัทยา	

### ๓. เจ้าหน้าที่ของรัฐ

#### ๓.๑ หน่วยงานอิสระ

ลำดับ ที่	หน่วยงาน	ประมวลจริยธรรม
๑	สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์	
๒	ธนาคารแห่งประเทศไทย	ร่าง ข้อบังคับธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยจรรยาบรรณของพนักงาน พ.ศ. ๒๕๕๑
๓	สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	จรรยาบรรณพนักงานสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
๔	สถาบันพระปกเกล้า	จรรยาบรรณพนักงานและลูกจ้างสถาบันพระปกเกล้า

#### ๓.๒ องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ

ลำดับ ที่	หน่วยงาน	ประมวลจริยธรรม
๑	สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง	ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยประมวลจริยธรรมของกรรมการการเลือกตั้ง กรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด และพนักงานของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๕๑
๒	สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน	ระเบียบผู้ตรวจการแผ่นดินว่าด้วยประมวลจริยธรรมของผู้ตรวจการแผ่นดินและเจ้าหน้าที่ของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๕๑
๓	สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ	ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ว่าด้วยประมวลจริยธรรมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ข้าราชการ และลูกจ้างสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๑
๔	สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน	ประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง มาตรฐานการตรวจสอบ : มาตรฐานทั่วไป

### ๓.๓ องค์กรอื่นตามรัฐธรรมนูญ

ลำดับ ที่	หน่วยงาน	ประมวลจริยธรรม
๑	สำนักงานอัยการสูงสุด	ประมวลจริยธรรมข้าราชการฝ่ายอัยการและบุคลากรของสำนักงานอัยการสูงสุด
๒	สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	- ประกาศคณะกรรมการข้าราชการฝ่ายรัฐสภา เรื่อง มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการและลูกจ้างของส่วนราชการ สังกัดรัฐสภา - พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๑๘
๓	สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	ประมวลจริยธรรมและจรรยาข้าราชการพลเรือน

### ๓.๔ รัฐวิสาหกิจ

ลำดับ ที่	หน่วยงาน	ประมวลจริยธรรม
	จัดตั้งโดยพระราชบัญญัติ	
๑	การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	จรรยาบรรณ กฟผ.
๒	การไฟฟ้านครหลวง	จรรยาบรรณในการดำเนินงานของการไฟฟ้านครหลวง
๓	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	หลักเกณฑ์และแนวทางการกำกับดูแลที่ดีในรัฐวิสาหกิจ
๔	การรถไฟแห่งประเทศไทย	หลักเกณฑ์และแนวทางการกำกับดูแลที่ดีในรัฐวิสาหกิจ
๕	การทำเรือแห่งประเทศไทย	ระเบียบการทำเรือแห่งประเทศไทยว่าด้วยจริยธรรมของคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานการทำเรือแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๒
๖	การรถไฟฟ้ามหานครแห่งประเทศไทย	หลักเกณฑ์และแนวทางการกำกับดูแลที่ดีในรัฐวิสาหกิจ
๗	การประปานครหลวง	ร่างข้อบังคับการประปานครหลวงว่าด้วยประมวลจริยธรรมของผู้ว่าการ และพนักงานการประปานครหลวง
๘	การประปาส่วนภูมิภาค	หลักเกณฑ์และแนวทางการกำกับดูแลที่ดีในรัฐวิสาหกิจ
๙	องค์การกักตุนน้ำเสีย	ระเบียบว่าด้วยประมวลจริยธรรมขององค์การกักตุนน้ำเสีย
๑๐	การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย	- จรรยาบรรณการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย - ข้อบังคับคณะกรรมการ กนอ. ว่าด้วยการป้องกันและการขัดกันทางผลประโยชน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ - ข้อบังคับ กนอ. ฉบับที่ ๑๔ ว่าด้วยพนักงาน พ.ศ. ๒๕๒๕ หมวดที่ ๗ วินัยและการรักษาวินัย

๑๑	สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล	รำประมวลจริยธรรมของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
๑๒	การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย	หลักเกณฑ์และแนวทางการกำกับดูแลที่ดีในรัฐวิสาหกิจ
๑๓	สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย	หลักเกณฑ์และแนวทางการกำกับดูแลที่ดีในรัฐวิสาหกิจ
๑๔	องค์การเภสัชกรรม	จริยธรรมและจรรยาผู้บริหารและพนักงานองค์การเภสัชกรรม พ.ศ. ๒๕๕๒
๑๕	สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง	ข้อบังคับคณะกรรมการสงเคราะห์การทำสวนยางว่าด้วยประมวลจริยธรรมของผู้อำนวยการและพนักงาน สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง พ.ศ. ๒๕๕๒
๑๖	องค์การสะพานปลา	ระเบียบขององค์การสะพานปลาว่าด้วยประมวลจริยธรรมของผู้อำนวยการองค์การสะพานปลาและพนักงานองค์การสะพานปลา พ.ศ. ๒๕๕๒
๑๗	การกีฬาแห่งประเทศไทย	หลักเกณฑ์และแนวทางการกำกับดูแลที่ดีในรัฐวิสาหกิจ
๑๘	ธนาคารออมสิน	จริยธรรมและจรรยาบรรณของพนักงาน ผู้บริหาร และคณะกรรมการธนาคารออมสิน
๑๙	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	หลักเกณฑ์และแนวทางการกำกับดูแลที่ดีในรัฐวิสาหกิจ
๒๐	ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ประมวลจริยธรรมของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร</li> <li>- จรรยาบรรณของพนักงาน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร</li> <li>- จรรยาบรรณผู้บริหาร</li> <li>- การกำกับดูแลกิจการที่ดีของ ธ.ก.ส.</li> <li>- แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest : COI)</li> <li>- ข้อบังคับธนาคาร</li> </ul>
๒๑	ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย	ระเบียบว่าด้วยจริยธรรมของพนักงาน ธนส. พ.ศ.๒๕๕๑
๒๒	ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย	ร่างระเบียบธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย ว่าด้วยประมวลจริยธรรมของธนาคาร ผู้บริหาร และพนักงาน
๒๓	บริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม	ประมวลจริยธรรมของบริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม
๒๔	ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย	ประมวลจริยธรรมของธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
	จัดตั้งโดยพระราชกฤษฎีกา	



๒๕	องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ	คู่มือจริยธรรมและจรรยาบรรณของคณะกรรมการบริหารกิจการองค์การ ผู้บริหาร และพนักงาน องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
๒๖	สถาบันการบินพลเรือน	ร่างระเบียบสถาบันการบินพลเรือน ว่าด้วยประมวลจริยธรรม ของคณะกรรมการ ผู้ว่าการ และพนักงานสถาบันการบินพลเรือน
๒๗	องค์การสวนพฤกษศาสตร์	หลักเกณฑ์และแนวทางการกำกับดูแลที่ดีในรัฐวิสาหกิจ
๒๘	องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้	จรรยาบรรณของผู้ปฏิบัติงานองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
๒๙	องค์การสวนยาง	หลักเกณฑ์และแนวทางการกำกับดูแลที่ดีในรัฐวิสาหกิจ
๓๐	องค์การตลาดเพื่อการเกษตร	หลักเกณฑ์และแนวทางการกำกับดูแลที่ดีในรัฐวิสาหกิจ
๓๑	องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย	ระเบียบองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย ว่าด้วยจรรยาบรรณพนักงาน และลูกจ้าง
๓๒	องค์การคลังสินค้า	- จรรยาบรรณของคณะกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน องค์การคลังสินค้า - ประมวลจริยธรรมองค์การคลังสินค้า
๓๓	องค์การตลาด	หลักเกณฑ์และแนวทางการกำกับดูแลที่ดีในรัฐวิสาหกิจ
๓๔	องค์การสวนสัตว์	ร่างระเบียบองค์การสวนสัตว์ ว่าด้วยประมวลจริยธรรมของพนักงานองค์การสวนสัตว์
๓๕	องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ	ระเบียบองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ว่าด้วยประมวลคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ ของพนักงาน อพวช.
	<b>จัดตั้งโดยประกาศคณะปฏิวัติ</b>	
๓๖	การเคหะแห่งชาติ	หลักเกณฑ์และแนวทางการกำกับดูแลที่ดีในรัฐวิสาหกิจ
๓๗	การทางพิเศษแห่งประเทศไทย	ประมวลจริยธรรมของเจ้าหน้าที่การทางพิเศษแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๒
	<b>จัดตั้งโดยประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด</b>	
๓๘	บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	หลักเกณฑ์และแนวทางการกำกับดูแลที่ดีในรัฐวิสาหกิจ
๓๙	บริษัท ขนส่ง จำกัด	หลักเกณฑ์และแนวทางการกำกับดูแลที่ดีในรัฐวิสาหกิจ
๔๐	บริษัท ไทยเดินเรือทะเล จำกัด	หลักเกณฑ์และแนวทางการกำกับดูแลที่ดีในรัฐวิสาหกิจ
๔๑	บริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด	หลักเกณฑ์และแนวทางการกำกับดูแลที่ดีในรัฐวิสาหกิจ
๔๒	บริษัท ทำอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)	ร่างระเบียบทำอากาศยานไทยว่าด้วยประมวลจริยธรรมของพนักงาน
๔๓	บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)	จรรยาบรรณการบินไทย
๔๔	บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย	หลักเกณฑ์และแนวทางการกำกับดูแลที่ดีในรัฐวิสาหกิจ

๔๕	บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)	หลักเกณฑ์และแนวทางการกำกับดูแลที่ดีในรัฐวิสาหกิจ
๔๖	บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)	ร่างประมวลจริยธรรมธุรกิจและจรรยาบรรณของ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)
๔๗	บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด	คู่มือจริยธรรมและจรรยาบรรณ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
๔๘	บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)	หลักเกณฑ์และแนวทางการกำกับดูแลที่ดีในรัฐวิสาหกิจ
๔๙	บริษัท สหโรงแรมไทยและการท่องเที่ยว จำกัด	หลักเกณฑ์และแนวทางการกำกับดูแลที่ดีในรัฐวิสาหกิจ
๕๐	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ประมวลจริยธรรมของ บมจ.ธนาคารกรุงไทย</li> <li>- ประมวลจริยธรรม บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย จำกัด (มหาชน)</li> <li>- ประมวลจริยธรรม บริษัท กรุงไทยธุรกิจบริการ จำกัด</li> <li>- ประมวลจริยธรรมของ บริษัท กฎหมายไทย จำกัด</li> <li>- ประมวลจริยธรรม บริษัท กรุงไทย คอมพิวเตอร์ เซอร์วิสเชส จำกัด</li> <li>- ค่านิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรมสำหรับ บริษัท เคทีบี ซีเอส จำกัด</li> <li>- ประมวลจริยธรรมของ บจก. กรุงไทยพร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์</li> </ul>
๕๑	บริษัท ส่งเสริมธุรกิจเกษตรกรไทย จำกัด	หลักเกณฑ์และแนวทางการกำกับดูแลที่ดีในรัฐวิสาหกิจ
๕๒	บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด	คู่มือจรรยาบรรณผู้บริหารและพนักงาน
จัดตั้งโดยระเบียบหรือข้อบังคับ		
๕๓	โรงงานยาสูบ	คู่มือจริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้บริหารและพนักงานยาสูบ
๕๔	องค์การสุรา	มาตรฐานจริยธรรมและจรรยาบรรณของพนักงานองค์การสุรา
๕๕	โรงงานไฟ	หลักเกณฑ์และแนวทางการกำกับดูแลที่ดีในรัฐวิสาหกิจ
๕๖	โรงพิมพ์ตำรวจ	หลักเกณฑ์และแนวทางการกำกับดูแลที่ดีในรัฐวิสาหกิจ
๕๗	สำนักงานธนาณูเคราะห์	ข้อกำหนดสำนักงานธนาณูเคราะห์ว่าด้วยจรรยาบรรณ และจริยธรรมของพนักงานสำนักงานธนาณูเคราะห์ 2544
จัดตั้งโดยพระราชกำหนด		
๕๘	บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย	คู่มือจริยธรรมและจรรยาบรรณของนักบริหารและพนักงานของบรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย
๕๙	องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกในพระราชูปถัมภ์	คู่มือวัฒนธรรมขององค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกในพระราชูปถัมภ์

๓.๕ องค์การมหาชน

ลำดับ ที่	หน่วยงาน	ประมวลจริยธรรม
๑	สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน	ร่างข้อบังคับสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน
๒	โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์	ระเบียบโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
๓	โรงพยาบาลบ้านแพ้ว	ระเบียบโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ว่าด้วยประมวลจริยธรรม พ.ศ. ๒๕๕๒
๔	สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ	
๕	สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา	
๖	ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร	
๗	สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา	
๘	สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ	
๙	สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร	
๑๐	สถาบันบริหารกองทุนพลังงาน	ร่างระเบียบสถาบันบริหารกองทุนพลังงาน
๑๑	องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน	ระเบียบองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) ว่าด้วยประมวลจริยธรรมของผู้ปฏิบัติงานขององค์กร พ.ศ. ๒๕๕๒
๑๒	สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ	ข้อบังคับสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
๑๓	ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ	
๑๔	สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ	ระเบียบคณะกรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2541
๑๕	สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้	ระเบียบคณะกรรมการบริหารสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ ว่าด้วย ประมวลจริยธรรมของผู้อำนวยการและ ผู้ปฏิบัติงาน พ.ศ. ๒๕๕๑
๑๖	สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน	
๑๗	สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ	ข้อบังคับคณะกรรมการบริหารสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ ว่าด้วยประมวลจริยธรรมของผู้อำนวยการและ ผู้ปฏิบัติงานของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๕๒
๑๘	สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง	ระเบียบคณะกรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงว่าด้วยประมวลจริยธรรม พ.ศ. ๒๕๕๒

๑๙	สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ	
๒๐	องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก	ประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)
๒๑	สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ	
๒๒	สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน	ร่างระเบียบสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน
๒๓	สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร	
๒๔	สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ	
๒๕	สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ	
๒๖	สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล	(ร่าง) ระเบียบว่าด้วยประมวลจริยธรรมของสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๕๒

### ๓.๖ องค์กรในกำกับ / องค์กรอื่นของรัฐ

ลำดับ ที่	หน่วยงาน	ประมวลจริยธรรม
๑	สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย	
๒	สถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสังคม	
๓	สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ	ระเบียบสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ฉบับที่ 6 ว่าด้วยจรรยาบรรณของพนักงานและลูกจ้าง พ.ศ. 2549
๔	สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ	จรรยาบรรณของคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ. 2545
๕	สำนักงานกำกับระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์	
๖	บริษัทบริหารสินทรัพย์ไทย	ประกาศคณะกรรมการบริษัทบริหารสินทรัพย์ไทย เรื่อง ประมวลจริยธรรมของบริษัทบริหารสินทรัพย์ไทย
๗	สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาการเกษตร	
๘	สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์	ระเบียบสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ ว่าด้วยประมวลจริยธรรมของพนักงาน พ.ศ. 2552
๙	บริษัท ห้างปฏิบัติการกลางตรวจสอบผลิตภัณฑ์เกษตรและอาหาร จำกัด	จรรยาบรรณพื้นฐานในการดำเนินธุรกิจ ของ บริษัท ห้างปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด
๑๐	สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย	จรรยาบรรณหอการค้าไทย

๑๑	สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช)	ระเบียบสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติว่าด้วยประมวลจริยธรรมของพนักงานและพนักงาน โครงการ พ.ศ. ๒๕๕๒
๑๒	สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ	
๑๓	ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยเครื่องกำเนิดแสงซินโครตรอนแห่งชาติ	
๑๔	สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ	
๑๕	สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ	
๑๖	สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	
๑๗	สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและ บุคลากรทางการศึกษา	จรรยาบรรณสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
๑๘	คุรุสภา	ระเบียบคุรุสภาว่าด้วยประมวลจริยธรรมของคณะกรรมการและพนักงานเจ้าหน้าที่ของคุรุสภา พ.ศ. ๒๕๕๒
๑๙	สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล	
๒๐	สำนักงานปฏิรูประบบสุขภาพแห่งชาติ	
๒๑	สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข	ระเบียบสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขว่าด้วยประมวลจริยธรรมของพนักงานและลูกจ้างสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๕๒
๒๒	สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม	ร่างข้อบังคับคณะกรรมการบริหารสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ว่าด้วยประมวลจริยธรรม พนักงาน พ.ศ.

